

การประชุมแนวทางในการดำเนินการโครงการ Farmer Shop

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ และน.ส.สายสุดา ศรีอุไร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผศ. ดร. อภินันท์ อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมการดำเนินการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop คุณสุรศักดิ์ สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิรูปที่ดิน และ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop โดย คุณกาญจนา คุณากาญจน์ ประธานกรรมการฯ คุณบรรหาร แสงฟ้า-สุวรรณ รองประธานกรรมการฯ คุณสุขุม ไวกยธำรง คณะกรรมการฯ คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ คณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ได้หารือคือ

-สรุปการจัด Road Show โครงการร้าน Farmer Shop ในงานอาหารปลอดภัย ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 2554 โดยภาพรวมแล้วเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่มีอุปสรรคกรณีผู้ประกอบการที่มาร่วมเปิดร้านขายของแล้วหยุดไปก่อนจบงาน มี 2 ราย โดยที่ประชุมได้หารือว่าควรจะมีมาตรการรองรับและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก

-แนวทางในการดำเนินการ Farmer Shop โดยที่ประชุมเห็นด้วยใน วิสัยทัศน์ คือ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” และ พันธกิจ คือ “มุ่งพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทานผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกการพึ่งพาและร่วมมือกันในการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจำ” สำหรับกลยุทธ์ธุรกิจคือ การเปิดเวทีให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจโดยเครือข่าย สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และผู้บริโภคในสังคมที่เห็นคุณค่าในกรอบแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” ภายใต้การนำของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ

- 1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป
- 2) ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์
- 3) ผู้บริโภคในสังคม
- 4) เครือข่ายคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
- 5) นักธุรกิจและองค์กรที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในการจัด Road Show ครั้งต่อไปที่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ในวันที่ 4-10 สิงหาคม 2554 โดยให้คุณสายสุดาติดต่อตกลงกับตัวแทนห้างเดอะมอลล์ และให้คุณกาญจนาและทีมงานเป็นผู้พูดคุยรายละเอียด

ในช่วงท้ายที่ประชุมได้นัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 6-7 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน นครปฐม เพื่อพูดคุยเรื่องแผนการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันหารายชื่อผู้ประกอบการหรือภาคร่วมมาเสนอเพื่อคัดเลือกสินค้าในครั้งต่อไปด้วย